

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

WATERSTOP DELAY SWELL คือสารสำหรับทาเคลือบยางบวมนํ้า HYPERSWELL เพื่อป้องกันการขยายตัวก่อนเวลาอันควรในสภาวะที่เปียกชื้น สามารถป้องกันการบวมได้ 2-3 วัน

ข้อมูลเทคนิค

คุณสมบัติ	ค่าที่ได้	วิธีการทดสอบ
ลักษณะภายนอก	ของเหลวสีขาว	-
ความถ่วงจำเพาะ	0.94 – 0.98	ASTM D1475
pH	9.5 – 11.0	-

ขั้นตอนการใช้งาน

- ทา Waterstop Delay Swell ลงบนยางบวมนํ้าหลังการติดตั้งเสร็จ โดยทาให้ครบทั่วทั้ง 3 ด้าน ที่ความหนาประมาณ 0.1 มิลลิเมตร
- ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 15-20 นาที

ข้อควรระวัง - อย่าให้ยางบวมนํ้าสัมผัสกับนํ้าก่อนการทา

อัตราการสิ้นเปลือง: 10-20 เมตรต่อลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดของยางบวมนํ้า

ข้อแนะนำความปลอดภัย

สวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย และชุดปกป้องอื่นๆ ในกรณีที่สารสัมผัสดวงตา ให้ล้างด้วยนํ้าสะอาดทันที หากยังมีอาการระคายเคือง ให้พบแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

ขนาดบรรจุ

บรรจุ 5 ลิตรในถังพลาสติก

อายุและการเก็บรักษา

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดด ผลิตภัณฑ์มีอายุ 6 เดือนในภาชนะที่ยังไม่เปิดใช้งานและสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม

การลงนามสิทธิเรียกร้อง: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงพบที่อาจมีความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆที่สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เกลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด  
14/12 หมู่ 5 ตำบลน้ําพริ้ว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 61215 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541  
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: [www.clevconthai.com](http://www.clevconthai.com)



ISO 9001:2015 Certified